

**สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ**  
**ด้านบริหาร ครั้งที่ ๓๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙**

การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ ๓๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๗๐๔ ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมีนายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

**๑. การตรวจเยี่ยมสถานที่เสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน ณ จังหวัดอุบลราชธานี และการอบรมเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน เรื่อง “การเสริมสร้างความรู้สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม”**

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่องคณะกรรมการด้านสิทธิในกระบวนการยุติธรรมได้เดินทางไปราชการ เพื่อตรวจเยี่ยมสถานที่เสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน ณ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๒ แห่ง คือ สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองอุบลราชธานี และเรือนจำกลางอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ ต่อมาในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ ได้ไปร่วมการอบรมเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน เรื่อง “การเสริมสร้างความรู้สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม” ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โฮเทล แอนคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ ถนนชยางกูร อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยนายชาติชาย สุธิกุล กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษพร้อมกันนี้ได้รับเกียรติจากนายพิทยา จินาวัฒน์ อธิบดีอัยการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม และพลตำรวจโท คำรบ ปัญญาแก้ว ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม

**๒. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การไกล่เกลี่ยและประนีประนอมข้อพิพาทด้านสิทธิมนุษยชน”**

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบผลการดำเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การไกล่เกลี่ยและประนีประนอมข้อพิพาทด้านสิทธิมนุษยชน” ซึ่งกำหนดเวลาฝึกอบรม จำนวน ๑๐ วัน โดยแบ่งการฝึกอบรมเป็น ๔ ช่วง คือ ช่วงที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๔ – ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ช่วงที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ – ๒ กันยายน ๒๕๕๙ ช่วงที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๑ กันยายน ๒๕๕๙ และช่วงที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๘ กันยายน ๒๕๕๙ มีบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเข้าร่วมการฝึกอบรมทั้งหมด ๔๗ คน และผ่านการอบรมจำนวน ๒๕ คน ซึ่งในระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๕ กันยายน ๒๕๕๙ คณะอนุกรรมการด้านสิทธิผู้สูงอายุ ผู้พิการ บุคคลหลากหลายทางเพศและการสาธารณสุข จะลงพื้นที่ ณ จังหวัดอุดรธานี โดยมีผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรดังกล่าวลงพื้นที่ด้วย ซึ่งจะได้มีโอกาสนำความรู้ที่อบรมในเรื่องการไกล่เกลี่ยไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง

**๓. การบรรยายพิเศษให้ความรู้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่**

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่องนางอังคณา นีละไพจิตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษและร่วมเวทีอภิปรายเพื่อให้ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในงานเสวนา วิถีชาติพันธุ์ และ “ความยุติธรรมทางสังคม ?” เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

#### ๔. ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีผลการประเมินอยู่ในลำดับที่ ๒๔ จากหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินทั้งสิ้น จำนวน ๑๑๕ หน่วยงาน และมีผลคะแนนคิดเป็นร้อยละ ๘๕.๕๓

#### ๕. รายงานความคืบหน้าการดำเนินการจัดประชุมสามัญสมัชชาคณิศรระดับโลก

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบรายงานสรุปความคืบหน้าการเตรียมงานในการจัดประชุมสามัญสมัชชาคณิศรระดับโลก สำหรับในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รับผิดชอบกิจกรรม ดังนี้

๑) จัดประชุมกลุ่มย่อยระหว่างสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินการจัดประชุมและดูแลความปลอดภัย พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกให้ผู้เข้าร่วมประชุม โดยร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

๒) จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจกับสื่อมวลชนทุกภาคส่วนในประเด็นการเสนอข่าวเกี่ยวกับบุคคลหลากหลายทางเพศ

๓) เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมรณรงค์ทางสังคม และงานกิจกรรมในตอนเย็นของวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๑๗.๐๐ – ๒๒.๐๐ น.

โดยให้ทุกหน่วยงานของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้บูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อให้การดำเนินงานประสบผลสำเร็จ

#### ๖. ผลการดำเนินงานที่สำคัญของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (รอบ ๑๐ เดือน)

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานที่เกิดจากการปฏิบัติภารกิจในด้านต่างๆ ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่ ๓ ซึ่งประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เสนอที่ประชุมให้ปรับปรุงข้อมูลให้มีความครบถ้วน และเป็นข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ซึ่งตรงกับการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวประกอบการจัดทำแผนการปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป

#### ๗. การจัดเสวนาเนื่องในวันยุติโทษประหารชีวิตสากล ในวันจันทร์ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๘

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติเห็นชอบในการเป็นเจ้าภาพร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม และแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ในการจัดการเสวนาเนื่องในวันยุติโทษประหารชีวิตสากล ในวันจันทร์ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องเสวนา ชั้น ๖ สำนักงาน กสม. โดย กสม.ด้านบริหาร จะพิจารณาตัววิทยากร และมอบสำนักงาน กสม. โดยสำนักส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

#### ๘. การจัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากล ๑๐ ธันวาคม ประจำปี ๒๕๕๘

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณากำหนดการจัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากล ๑๐ ธันวาคม และมีมติเห็นชอบกำหนดวันจัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากล ๑๐ ธันวาคม ประจำปี ๒๕๕๘

ในวันพฤหัสบดีที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ สถานที่จัดงาน คือ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ และมอบให้สำนักงาน กสม. โดยสำนักส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

**๙. ความคืบหน้าเกี่ยวกับ (ร่าง) รายงานผลการปฏิบัติงานของ กสม. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และ (ร่าง) รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ประจำปี ๒๕๕๘**

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่องนายชาติชาย สุธงศาธรรมิกราช กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สอบถามความคืบหน้าเกี่ยวกับ (ร่าง) รายงานผลการปฏิบัติงานของ กสม. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และ (ร่าง) รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ประจำปี ๒๕๕๘ และขอให้สำนักงาน กสม. เร่งรัดการดำเนินการดังกล่าวให้แล้วเสร็จ และนำเสนอต่อที่ประชุม กสม. ด้านบริหาร ต่อไป